



## VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY OF TARRANT COUNTY & VICINITY

---

Arlington 07-6-2017

**Kính gửi:**

Mọi thành viên của và các nhân sự đang cộng tác với Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành, Ban Giám Sát, Ban Bầu Cử, các ban ngành, và các liên danh tranh cử lãnh đạo Cộng đồng N.V.Q.G. Hạt Tarrant & V.P.C.

**Về việc:** Xáo trộn liên quan đến bầu cử Cộng đồng

Kính thưa quý vị:

Với tư cách Chủ tịch Cộng đồng và Trưởng Ban Điều Hành, chúng tôi là Bác sĩ Phạm Văn Chất và Hà Thúc Thanh, xin được phép có đôi lời cùng quý vị liên quan đến những xáo trộn gần đây trong việc bầu cử Cộng đồng.

Chúng ta là những người thiện nguyện, hợp tác với nhau qua cùng một lý tưởng xây dựng cộng đồng và tranh đấu cho tự do, dân chủ và công lý tại Việt Nam. Chúng ta gồm nhiều thành phần đa dạng trong tuổi tác, kinh nghiệm, học vấn, suy nghĩ, khả năng, và cách thức làm việc. Sự đa dạng này là một ưu điểm có thể giúp Cộng đồng có được nhiều sinh hoạt phong phú. Tuy nhiên, nếu không phối hợp trong tinh thần kỷ luật và khuôn khổ của Nội Quy, sự đa dạng này lại tạo nên nhiều mâu thuẫn và xung khắc trong nội bộ, như chúng ta đã thấy trong quá khứ.

Nội Quy có 3 phần chính như sau:

1. **Tinh thần:** Phần Tinh thần ấn định Sứ mạng, Giá trị và Phương châm hoạt động của của Cộng đồng. Mọi thành viên Cộng đồng có bốn phận hành sự theo tinh thần Nội quy.
2. **Cơ chế:** Phần Cơ chế ấn định kết cấu và nhiệm vụ của các cơ chế lãnh đạo trong Cộng đồng: Thành viên cộng đồng, Đại hội Cộng đồng, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban giám sát, và các Ủy ban đặc nhiệm như là Ủy ban Bầu cử. Là thành viên của ít nhất một trong các cơ chế này, chúng ta có bốn phận phải duy trì và thực hiện trách nhiệm của Cơ chế Nội quy để các sinh hoạt và công tác Cộng đồng được trôi chảy.
3. **Quy trình:** Phần Quy trình ấn định phương pháp phối hợp giữa các Cơ chế và quá trình tuyển chọn cũng như chế tài các thành viên của các Cơ chế Cộng đồng. Ngoài ra, phần Quy trình cũng ấn định các phương pháp tu chính Nội quy, giải quyết những xung đột và khúc mắc trong sự điều hành, sinh hoạt và công tác Cộng đồng. Các thành viên Cộng đồng, khi hành sự theo Quy trình Nội quy, sẽ giúp tạo sự ổn định và trật tự trong Cộng đồng.

Những vấn đề xáo trộn liên quan đến tư cách ứng cử của Liên Danh Trái Tim Việt Nam gồm những điểm chính như sau:

1. **Điện thư của ba thành viên Ủy Ban Bầu Cử:** Nếu điện thư phản ánh tư cách cá nhân, quý vị này hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công luận và pháp luật về lời phát biểu của họ. Nếu họ phát biểu với tư cách thành viên của Ủy ban Bầu cử, quý vị này đã hành sử không hợp với các ấn định Tinh thần, Cơ chế và Quy trình Nội quy. C.Đ.N.V.Q.G. Hạt Tarrant không chịu trách nhiệm về những lời phát biểu này.

---

2117 Roosevelt Drive • Suite F • Dalworthington Gardens • Texas 76013  
P.O. Box 183821 • Arlington • Texas 76096-3821

---



## VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY OF TARRANT COUNTY & VICINITY

---

2. **Đề nghị của Ủy Ban Bầu Cử:** Đề nghị của Ủy Ban Bầu cử không có hiệu lực vì những lý do sau:
  - o Theo Cơ chế và Quy trình Nội quy, trách nhiệm điều tra và kiểm chứng về tư cách ứng cử của Liên danh Trái tim Việt Nam thuộc về ban Giám sát và quyết định chấm dứt tư cách ứng cử thuộc về Hội đồng Quản trị, không phải Ủy ban Bầu Cử.
  - o Biểu quyết của Ủy ban Bầu cử chỉ mang tính chất đề nghị và tuyệt đối không có giá trị quyết định.
2. **Quyết định ngưng ứng cử của Liên danh Trái tim Việt Nam:** Quyết định này đã xảy ra trước khi Ủy Ban Bầu cử công bố đề nghị nêu trên và trước khi Hội đồng Quản trị và Ban Giám sát có cơ hội duyệt xét và quyết định về vấn đề này. Cá nhân chúng tôi, cho đến giờ này, vẫn chưa thấy một bằng cứ cụ thể nào chứng minh là Liên danh Trái tim Việt Nam không có tư cách ứng cử. Vì vậy, quyết định ngưng ứng cử của Liên danh Trái tim Việt Nam là tự nguyện vì những lý do đã nêu ra trong thông báo ngưng ứng cử của Liên danh, không phải là do quyết định của tổ chức C.Đ.N.V.Q.G. Hạt Tarrant.
3. **Tiếp tục cuộc bầu cử:** Vì Liên Danh Trái Tim Việt Nam vẫn giữ ý định ngưng ứng cử, cuộc bầu cử Cộng đồng vẫn được tiếp diễn như đã hoạch định với sự tranh cử của hai Liên Danh Đoàn Kết và Nhân Vị.

Để giúp tạo sự gắn bó chặt chẽ trong các công tác Cộng đồng, đặc biệt là trong cuộc bầu cử đang diễn ra, chúng tôi kêu gọi toàn thể chúng ta, nhất là thành viên của các Cơ chế Cộng đồng và các liên danh đang tranh cử cho nhiệm vụ lãnh đạo Hội đồng Quản trị và Cộng đồng, hãy chuyên tâm thực hiện những điều sau:

1. Tham khảo, tìm hiểu, tôn trọng, và thực hiện Tinh thần, Cơ chế và Quy trình của Nội quy.
2. Khi gặp những ngờ vực, xung khắc và mâu thuẫn không thể tự giải quyết được, xin hãy tự chế và liên lạc với Ban Giám Sát để duyệt xét và Hội Đồng Quản Trị để chung quyết về mọi vấn đề theo ấn định Tinh thần, Cơ chế và Quy trình của Nội quy. Tuyệt đối không nên dùng những từ ngữ nặng nề với nhau hoặc phở biến các tin tức thất thiệt, lên án và vu cáo tạo hoang mang trong đồng hương, gây xáo trộn trong nội bộ, phá vỡ niềm tin nơi Cộng đồng, và còn có thể gây nên gánh nặng pháp lý cho cá nhân chúng ta và Cộng đồng.

Vì tương lai của C.Đ.N.V.Q.G. Hạt Tarrant và ích lợi chung của cộng đồng, chúng tôi một lòng kêu gọi toàn thể quý vị hãy gạt bỏ mọi thiên kiến, tị hiềm và nóng giận cá nhân, xây dựng lại sự gắn bó trong Cộng đồng hầu giúp cho Liên danh Đắc cử đạt được thành công trong trách nhiệm nặng nề mà chúng ta giao phó cho họ.

Chân thành cảm ơn sự đồng tâm hợp tác của quý vị.

Trân trọng,

Bác Sĩ Phạm Văn Chất  
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị  
CĐNVQG Hạt Tarrant & VPC

Hà Thúc Thanh  
Trưởng Ban Điều Hành  
CĐNVQG Hạt Tarrant & VPC

---

2117 Roosevelt Drive • Suite F • Dalworthington Gardens • Texas 76013  
P.O. Box 183821 • Arlington • Texas 76096-3821